

CHƯƠNG TRÌNH TRỢ CẤP PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT PROGRAM, HAY CDBG) VÀ THỜI BIỂU ĐIỀU TRẦN CÔNG CỘNG CHO CHƯƠNG TRÌNH GIA CƯ NĂM CHƯƠNG TRÌNH 2018-19

Ngân quỹ liên bang cho CDBG và Chương Trình GIA CƯ sẽ được bỏ phiếu cho Tài Khóa 2018-19 tại một số buổi họp tại địa phương và trên khắp quận. Tất cả các bên quan tâm được khuyến khích tham dự những buổi họp khu vực hoạch định sơ khởi này để bàn thảo việc phân bổ ngân quỹ cho các đương đơn của Tài Khóa 2018-19. Chúng ta sẽ lập đề nghị ngân quỹ cho mỗi đương đơn tại khu vực hoạch định tương ứng và sẽ thông qua tại buổi họp của Ủy Ban Xếp Ưu Tiên Toàn Quận vào ngày 5 tháng Tư và tại buổi họp của Hội Đồng Giám Thị vào ngày 8 tháng Năm. Các thành phố Novato và San Rafael sẽ thông qua ngân quỹ riêng cho các khu vực hoạch định tương ứng tại những buổi họp Hội Đồng Thành Phố địa phương nêu dưới đây. Danh sách tất cả các đương đơn sẽ được thông báo trên mạng lưới của Quận trước các buổi họp khu vực hoạch định địa phương.

KHU HOẠCH ĐỊNH	NGÀY GIỜ	ĐỊA ĐIỂM
NOVATO (Buổi Họp Hội Đồng Thành Phố)	Thứ Ba Ngày 13 tháng Ba, 2018 6:00 chiều hoặc sau đó	Buổi Họp Hội Đồng Thành Phố Novato Phòng Hội Đồng Thành Phố Novato 901 Sherman Avenue, Novato
SAN RAFAEL (Buổi Họp Hội Đồng Thành Phố)	Thứ Hai Ngày 19 tháng Ba, 2018 7:00 tối hoặc sau đó	Buổi Họp Hội Đồng Thành Phố San Rafael Council Chambers, City Hall 1400 Fifth Avenue, San Rafael
ỦY BAN XẾP ƯU TIÊN • KHU VỰC HOẠCH ĐỊNH CDBG • GIA CƯ TOÀN QUẬN CDBG • CHƯƠNG TRÌNH GIA CƯ	Thứ Năm Ngày 5 tháng Tư, 2018 7:00 tối	Buổi Họp Hội Đồng Thành Phố San Rafael Council Chambers, City Hall 1400 Fifth Avenue, San Rafael
HỘI ĐỒNG GIÁM THỊ	Thứ Ba Ngày 8 tháng Năm, 2018 9:00 sáng hoặc sau đó (Sẽ thông báo thời gian)	Phòng Hội Đồng Giám Thị Trung Tâm Hành Chính Quận Marin 3501 Civic Center Drive, Room 330 San Rafael

Nếu quý vị có thắc mắc về buổi điều trần công cộng, xin gọi cho Molly Kron, (415) 473-6279, tại Cơ Quan Phát Triển Cộng Đồng Quận Marin. Người dùng thiết bị TTY có thể liên lạc với chúng tôi theo số (415) 473-3232 (TTY) hoặc thông qua Dịch Vụ Tiếp Âm California (California Relay Service) theo số 711.

Tất cả buổi họp công cộng và hoạt động do Quận Marin tài trợ hay thực hiện sẽ được tổ chức tại các địa điểm có thể ra vào được. Yêu cầu sắp xếp bằng cách gọi số (415) 473-6279 (Molly Kron), bằng điện thư: mkron@marincounty.org ít nhất năm ngày trước buổi họp. Có các bản tài liệu ở những dạng khác theo yêu cầu. Diễn giải ngôn ngữ ký hiệu và dịch sang những ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh theo yêu cầu.

Xin gọi cho văn phòng chúng tôi theo số (415-473-6279) ít nhất năm ngày làm việc trước buổi điều trần quý vị muốn tham dự nếu cần thông ngôn, thông dịch ngôn ngữ ký hiệu, thiết bị trợ giúp nghe, hoặc sắp xếp hợp lý nào khác. Gọi cho Golden Gate Transit (415-455-2000, 711 TDD) để biết thông tin về đi xe. Do có người bị nhạy cảm với môi trường, xin đừng xúc dầu thơm hay mùi hương khác.



Chương Trình Kết Hợp, Chương Trình Hành Động Hàng Năm, Báo Cáo Hoạt Động và Đánh Giá Kết Hợp Hàng Năm, hồ sơ về việc sử dụng Trợ Cấp Phát Triển Cộng Đồng trong quá khứ, Chương Trình Hợp Tác Đầu Tư GIA CƯ, và Cơ Hội Gia Cư cho Người có ngân quỹ Chương Trình AIDS, Chánh Sách Dân Quyền, Chương Trình Tránh Đới Nơi Ở và Trợ Giúp Chuyển Chỗ, Chánh Sách Chống Kỳ Thị, và hồ sơ chương trình có sẵn để kiểm tra tại Cơ Quan Phát Triển Cộng Đồng Quận Marin, 3501 Civic Center Drive, Room 303, San Rafael, California. Có bản sao tài liệu ở dạng có thể xem được theo yêu cầu.